

สรุปข่าวเด่น

อุปสรรคของ FinTech ในกัมพูชา

'อองซาน ซูจี' คว้ามือเรียกนักลงทุนเข้าปท.

กัมพูชาจับมือรัสเซียร่วมมือสร้าง
องค์กรการค้าร่วมกัน

BM เซ็นพันธมิตรบุกตลาดเมียนมา

Sino-Cambodian centre สร้างเสร็จภายในปีนี้

ซูเปอร์มาร์เก็ตในเวียดนามเสนอบริการ
ช้อปปิ้งออนไลน์ ก่อนเข้าสู่เทศกาลเต็ด

ทุนจีนใน สปป.ลาว

รมว.พาณิชย์ ยังคงเป้าส่งออกปี 62

ซูจีเชิญชวนต่างประเทศลงทุนในเมียนมา

โต 8% รอหารือเอกชน-ทูตพาณิชย์
ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

อุปสรรคของ FinTech ในกัมพูชา



จากการเปิดเผยของธนาคารแห่งกัมพูชา (NBC) แม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การบริการอยู่ในระหว่างการพัฒนา กล่าวคือโดยทั่วไปชาวกัมพูชาขาดความตระหนักรู้เรื่องฟินเทคและรัฐควรเสริมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน เพราะสามารถช่วย บริษัท ในท้องถิ่นปรับปรุงระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และลดต้นทุนการทำธุรกรรม ทั้งนี้ NBC กำลังพิจารณาที่จะออก cryptocurrency หรือที่เรียกว่า 'Bakang' โดยสกุลเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยเพิ่มการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเงินสด ปีที่แล้วมีธนาคารและสถาบันการเงิน 24 แห่งให้บริการธนาคารออนไลน์ขณะที่มีเพียง 19 ธนาคารเท่านั้นที่ให้บริการธนาคารบนมือถือ

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50573131/lack-of-awareness-and-investment-hampering-local-fintech-sector/>

29/01/62

กัมพูชาจับมือรัสเซียร่วมมือสร้างองค์การการค้าร่วมกัน



กัมพูชาและรัสเซียตกลงสร้างหอการค้าร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าตามตัวแทนของหอการค้ากัมพูชา (Cambodia Chamber of Commerce: CCC) โดยรัสเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับ บริษัท กัมพูชา และรัสเซียสนใจลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเกษตรของเศรษฐกิจท้องถิ่น

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50573129/cambodia-and-russia-create-joint-commerce-body/>

29/01/62

Sino-Cambodian centre สร้างเสร็จภายในปีนี้



อุทยานแห่งนี้เป็นโครงการร่วมของจีนที่ลงทุนสร้างมากกว่า 70 ล้านเหรียญ เป็นการลงทุนของกลุ่ม บริษัท โฮลดิ้งเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมูนานของจีนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3.3 เฮกตาร์ ประกอบด้วย โรงละคร Angkor Smile ขนาด 1500 ที่นั่ง พิพิธภัณฑสถาน Zhou Daguan ศูนย์วัฒนธรรม Chenla ศูนย์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัมพูชาและจีนรวมถึงศูนย์แสดงนิทรรศการและร้านอาหาร โดยจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกัมพูชาและจีน ท่องเที่ยวของเสียมเรียบเผยว่าศูนย์แห่งนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศได้เพิ่มขึ้น

ที่มา : <https://www.khmertimeskh.com/50573130/sino-cambodian-centre-to-be-finished-this-year/>

29/01/62

ทุนจีนใน สปป.ลาว



เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว ที่กลุ่มนักลงทุนจีนมีสิทธิในการพัฒนาพื้นที่ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อแตนแดนคำ แขวงหลวงน้ำทา เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว เขตพัฒนารวมไซเสดถา และเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงชาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ถูกคาดหวังว่าจะได้รับการพัฒนาตาม "เส้นทางโมเดล" ซึ่งสามารถช่วยให้เศรษฐกิจท้องถิ่นของจีนเติบโตไปพร้อมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่เมื่อนำมาใช้ใน สปป.ลาว ทุนจีนถูกมองว่าเป็นเพียง "ทุนนิยมกาลิโน" ที่หวังผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวจีนและประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมาเล่นการพนันเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นของสปป.ลาวมากนัก จึงไม่ใช่แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อกลางปี 61 รัฐบาลสปป.ลาวได้ออกดำรัสว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งนำมาใช้แทนดำรัสเมื่อปี 53 โดยนิยาม "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" ว่าหมายถึง เขตที่มีการบริหารเฉพาะ เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีการนำเทคโนโลยี ขั้นสูงหรือนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร โดยต้องเป็นการผลิตที่สะอาด และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

29/01/62

ซูจีเชิญชวนต่างประเทศลงทุนในเมียนมา



เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ว่านางออง ซาน ซูจี มন্ত্রীแห่งรัฐและรมว.กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานประชุมด้านการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่จันทร์ ว่าวัตถุประสงค์สำคัญที่รัฐบาลจัดงานเพื่อเป็นการยืนยันกับนักลงทุนจากภายนอก ว่ายังคงเดินหน้าการปฏิรูปในทุกด้าน รวมถึงด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสรรคบรรยากาศการลงทุนที่เป็นมิตรกับทุกฝ่าย แม้ยังมีเสียงวิจารณ์ว่าขั้นตอนการอนุมัติในหลายเรื่องยังคงล่าช้าและยุ่งยาก “มากเกินไป” ก็ตาม ส่วนสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์บนเวทีโลกอย่างมาก และธนาคารโลก ปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว ลงมาอยู่ที่ 6.2% จากเดิม 6.8%

ที่มา : <https://www.dailynews.co.th/foreign/690215>

28/01/62

'อองซาน ซูจี' กวักมือเรียกนักลงทุนเข้าปท.



นางออง ซาน ซูจี โน้มน้าวเชิญชวนนักลงทุนจากทั่วโลกให้นำเงินเข้ามาลงทุนในเมียนมามากขึ้น และให้เห็นถึงขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเมียนมา ทั้งการมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่น่าดึงดูด การขยายตัวของตลาดภายในประเทศและประชากรวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ นางซูจียังเผยถึงแนวทางในแผนปฏิรูปเศรษฐกิจบางประการที่รัฐบาลตนเองดำเนินการมานับจากก้าวเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี 59 ขาวแจ้วว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางของรัฐบาลนางซูจีที่มีต่อกลุ่มนักลงทุนที่มองว่ารัฐบาลนางซูจีมุ่งให้ความสำคัญกับการยุติความขัดแย้งในประเทศ จนละเลยต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและความต้องการของนักลงทุนที่ยังมีความห่วงกังวลว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกยังจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนในเมียนมาอีกด้วย

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--

29/01/62

BM เซ็นพันธมิตรบุกตลาดเมียนมา



บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM เผยบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการค้าการลงทุนระหว่าง BM กับพันธมิตรทางธุรกิจจากเมียนมา บริษัท เกรท เมอริทส์ จำกัด และบริษัท ทุนสตาร์ จำกัด เพื่อจัดตั้งธุรกิจร่วมทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม ตีลาวา ณ กรุงย่างกุ้ง และพัฒนาศักยภาพในการหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก สำหรับในส่วนของ การก่อตั้งบริษัทครั้งนี้เป็นการร่วมทุนของ 3 บริษัทที่ได้วางเป้าหมายไว้คือ เน้นการไปก่อสร้างโรงงานการผลิตสินค้าที่ประเทศเมียนมา ในพื้นที่ 10 ไร่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 120-150 ล้านบาท

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/tpd/2946409>

29/01/62

ซูเปอร์มาร์เก็ตในเวียดนามเสนอบริการช้อปปิ้งออนไลน์ ก่อนเข้าสู่เทศกาลเต็ด



กลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตในเวียดนามพากันเสนอบริการช้อปปิ้ง ผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งเสนอส่วนลดและบริการส่งเสริมการขาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการจับจ่ายใช้สอย ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษญวนหรือ เต็ด ประจำปีนี้ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ 62

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c4eb0a2e3f8e459f7443bf4>

29/01/62

รมว.พาณิชย์ ยังคงเป้าส่งออกปี 62 โต 8% รอหารือเอกชน-ทูตพาณิชย์ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ กระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายการส่งออกปี 62 ไว้ที่ ร้อยละ 8 โดยจะต้องพิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์ 2 เดือนสุดท้ายของปี 61 ที่การส่งออกติดลบก่อนว่าเกิดจากเหตุใด และจะแก้ไขได้อย่างไร ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างหารือกับภาคเอกชนและในส่วนของทูตพาณิชย์ กำลังประเมินสถานการณ์ทั่วโลกคาดว่าเร็วๆนี้ จะมีความชัดเจน จึงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป้าหมายและคงต้องทำงานหนักเพื่อไปสู่เป้าหมายร้อยละ 8 ให้ได้

